



ควรจะมีการขยายศูนย์ปฏิบัติการและทดสอบ 5จี ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
สุราษฎร์ธานี

กสทช.เพิ่มศูนย์ทดสอบ5จี ทุ่ม60ล.ลุย3มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธุรกิจ ● “กสทช.”เดิหน้า ทดสอบ 5จีหลังผนี้กจุฟ้าฯ ตั้งศูนย์ร่วมกันหวังหายูสเคส บนหลายคลื่นความถี่ ล่าสุดเตรียมซบอร์ตอนุมัติกรอบวงเงิน มหาวิทยาลัยละ 20 ล้านบาท ลุยทดสอบเพิ่มทุกภูมิภาคทั้งเชิงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา เชื่อมโยง ทั้งระบบรวมเป็น 4 สถาบัน การศึกษา หวังเกิดประโยชน์ต่อ ประเทศอย่างมาก ซึ่งทุกภาคส่วน ที่สนใจสามารถขอเข้าร่วมการ ทดสอบได้

นายสุราษฎร์ธานีเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ สาธารณะ (กทปส.) เห็นชอบวงเงิน 62 ล้านบาท จากเดิมที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ผ่านมามีเห็นชอบกรอบ วงเงิน68 ล้านบาทจากกองทุนกทปส. สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5จี และติดตั้งโครงข่าย 5จี หรือ ศูนย์ 5จีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)/ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็น ศูนย์ทดสอบรูปแบบการใช้งาน (ยูสเคส) บนคลื่นความถี่ย่าน 26-28 กิกะเฮิรตซ์ และ 3.5 กิกะเฮิรตซ์

ทั้งนี้ การที่ต้องปรับลดกรอบ วงเงินเพราะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณแต่ ยืนยันว่า จะไม่กระทบกับยูสเคส ที่ดำเนินการทดลองทดสอบอย่าง แน่นนอน โดยการทดสอบดังกล่าว สำนักงานกสทช.ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรงพยาบาลอัจฉริยะ 2.ระบบขนส่งอัจฉริยะ และ 3.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

“ขณะนี้มองว่า ควรจะมีการ ขยายศูนย์ปฏิบัติการและทดสอบ 5จี ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยคาดว่าจะ ใช้งบประมาณจากกองทุน กทปส. จำนวน 20 ล้านต่อแห่ง ซึ่งหากสามารถ เชื่อมโยงระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันได้ นั่นคือความสมบูรณ์ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ อย่างมาก ซึ่งทุกภาคส่วนที่สนใจ สามารถขอเข้าร่วมการทดสอบได้” นายสุราษฎร์ธานีกล่าว

ครม.เคาะแล้ว'ไฮสปีดเทรน' เชื่อม3สนามบินกว่า2แสนล.

ครม.เคาะแล้วไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน
มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท พร้อมไฟเขียว รฟท.สร้าง
รถไฟทางคู่บ้านไผ่-นครพนม 6.7 หมื่นล้านบาท เริ่ม
ลงเสาปี'63 เชื่อมโยงระเบียง ศก.ตะวันออก-
ตะวันตก (อ่านต่อหน้า 8)

ไฮสปีดเทรน

'บิกตู'ย้ำดูแลคนรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับล่างมาโดยตลอด ไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะสูงหรือต่ำก็ตาม เพราะประเทศมีคนรายได้น้อยจำนวนมาก เห็นได้จากยอดบัตรเครดิตการแห่งรัฐที่มีจำนวนมาก และอาจจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลพยายามหาช่องทาง โอกาส และการใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยเสริมในระบบการค้าขาย หากทุกคนไม่ปรับตัว ไม่พัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องหายไปเรื่อยๆ เพราะขณะนี้สถิติการค้าขายออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 128% จากเดิมแค่ 70%

พ.ร.บ.งบปี'63ดีเลย์3เดือน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงผลการประชุม ครม. กรณีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 อาจล่าช้าออกไปประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากต้องรอรัฐบาลใหม่ว่า ขณะนี้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว หากเป็นไปตามปฏิทินการพิจารณาเรื่องงบประมาณเดิม ควรจบในเดือนกันยายน แต่เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาอาจล่าช้าออกไปประมาณ 3 เดือน หรือในช่วงเดือนมกราคม 2563 เนื่องจากการเบิกจ่ายอาจจะยึดตามกรอบของปี 2562 ไปก่อน เรื่องใดก็ตามที่ไม่ใช่โครงการใหม่ แต่เป็นโครงการเดิมหรือโครงการที่ผูกพันอยู่แล้ว สำนักงบประมาณได้กันเงินไว้แล้ว ดังนั้น หากล่าช้าไปแค่ 3-4 เดือนก็ไม่มีปัญหา

ซีรับ.ใหม่ยื่นงบ63ที่3.2ล้านล.

นายสรวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในเรื่องงบประมาณปี 2563 คาดว่ารัฐบาลใหม่จะยื่นตัวเลขกรอบงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลชุดนี้เห็นชอบไว้ 3.2 ล้านล้านบาท และอาจจะมีการปรับได้ในบ้าง คิดว่าไม่น่าจะล่าช้ามาก และแม้จะมีความล่าช้าไม่ทันต้นปีงบประมาณเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แต่สามารถใช้งบประจำ รวมถึงงบลงทุนที่ผูกพันไว้แล้วต่อไปได้จนกว่างบประมาณใหม่จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้นจึงยังไม่มีความกังวลว่าการพิจารณางบล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

"หากต้องพิจารณากรอบงบใหม่ ถือว่าต้องนับที่ 1 ใหม่ ปกติการจัดทำงบประมาณปีต่อไปจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นคิดว่ารัฐบาลใหม่จะยังคงกรอบงบประมาณปี 2563 ไว้เท่าเดิมก่อน และหากจะเพิ่มสามารถไปเพิ่มในปีงบประมาณ 2564 เริ่มทำในเดือนพฤศจิกายน 2563" นายสรวณกล่าว

เคาะแล้วรฟ.เชื่อม3สนามบิน

นายณัฐพรแถลงผลการประชุม ครม.ด้วยว่า ที่ประชุม ครม.ยังได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก และให้สำนักงบประมาณจัดสรรวงเงิน 149,650 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุน โดยใช้วิธีการแบ่งจ่ายปีละไม่เกิน 14,965 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกคือกลุ่มซีพี จะร่วมลงทุน จำนวน 117,000 ล้านบาท

นายณัฐพรกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณ รวม 66,848 ล้านบาท เพื่อให้ รฟท.ดำเนินการก่อสร้างรถไฟ เส้นทางสายขอนแก่น บ้านไผ่-นครพนม โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวทั้งเมืองรองและเมืองหลักรวมไปถึงขยายเส้นทางการขนส่งในระบบราง

ไฟเขียวทางคู่บ้านไผ่-นครพนม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 66,848.33 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2568 โดยวิธีประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิตดิง) ซึ่งตามแผนการดำเนินงานในปี 2562 จะเป็นเรื่องของการอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากนั้นในปี 2563 จะเป็นการประกวดราคาและลงมือก่อสร้าง โดยจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณปลายปี 2567-ต้นปี 2568

"รถไฟสายนี้เป็นสายใหม่ ได้ยื่นชื่อโครงการเมื่อ 50 ปีมาแล้ว และได้เริ่มศึกษาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยโครงการนี้รัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าเวนคืนต่างๆ ขณะที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้กู้เงิน มีพื้นที่เวนคืนประมาณ 7 พันกว่าแปลง วงเงินเวนคืนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท" นายอาคมกล่าว

ซีเป็นส่วนหนึ่งโครงสร้างพื้นฐาน

นายอาคมกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทย พ.ศ.2558-2565 ในแผนงานพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง หรือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ ระยะที่ 3 และอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (แอ็กชันแพลน) รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาโครงข่ายรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก ตอนบน ช่วงแม่สอด-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร ช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการจ้างงานและการลงทุนภาคการเกษตรอุตสาหกรรม

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมต่อโครงการรถไฟ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงมาบตาพุด-ชุมทางจิระ โครงการ

ศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดนครพนมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเชื่อมต่อโครงการรถไฟ ช่วงแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์-บ้านไผ่ ที่อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางไปถึงท่าเรืออย่างถุกและท่าเรือละหมั่งในประเทศเมียนมา ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เชื่อมต่อไปถึงท่าเรือดานังและท่าเรือไฮฟองในประเทศเวียดนาม และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนได้ด้วย

เผยลาวศึกษาทางเชื่อมนครพนม

นายอาคมกล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมกับทาง สปป.ลาว ทราบว่าทางลาวอยู่ระหว่างให้ทางประเทศเกาหลีศึกษาเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อทางรถไฟมายังนครพนม โดยจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองวินห์และซานอยของเวียดนาม ดังนั้นต่อไปเส้นทางนี้จะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศด้วย

“เรื่องรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) อยู่ระหว่างพิจารณาตามขั้นตอน โดยคาดว่าหลังจากกระบวนการประกวดราคาแล้วเสร็จ กระบวนการอีไอเอก็คงจะแล้วเสร็จพอดี” นายอาคมกล่าว

รายงานข้างแจ้งว่า มีการประเมินตัวเลขหลังเปิดให้บริการในปี 2567 จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 3.8 ล้านคนต่อปี มีการขนส่งสินค้าประมาณ 7 แสนตันต่อปี สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 13%

เซ็นไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน15มิ.ย.

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ครม.เห็นชอบในร่างสัญญาให้ รฟท.ร่วมลงทุนกับเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แล้ว เบื้องต้น รฟท.มีกำหนดลงนามสัญญาในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 หรือไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งปัจจุบันยังเหลือกระบวนการสำคัญที่ รฟท.ต้องเร่งรัด คือ การจัดการแผนส่งมอบพื้นที่ของโครงการทั้งหมด โดยจะต้องแจกแจงรายละเอียด และกำหนดการส่งมอบแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อทำเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา

รออีไอเอผ่านก่อนลงนามสัญญา

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ ยังมีเรื่องรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่ปัจจุบัน รฟท.อยู่ระหว่างส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับคณะผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม (ศชก.) พิจารณา โดยเรื่องของอีไอเอถือเป็นประเด็นใหญ่ เพราะหากไม่ผ่านการพิจารณาก็จะไม่สามารถลงนามสัญญากับเอกชนได้ ดังนั้น โครงการจะสามารถลงนามได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการพิจารณาอีไอเอแล้วเสร็จหรือไม่ ซึ่ง รฟท.ไม่มีอำนาจในการเร่งรัดขั้นตอนพิจารณาดังกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนประเด็นของประกาศ กพอ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้เมื่อมีการลงนามสัญญาระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนแล้ว จะต้องเปิดเผยข้อมูลของโครงการต่อสาธารณะ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนและวิธีการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้สาธารณะรับทราบเป็นการทั่วไปภายใน 30 วัน นับจากที่ได้ลงนามนั้น รฟท.พร้อมจะดำเนินการแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปิดเผยสัญญาผ่านทางใด

ดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดในรอบ16เดือน

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเมษายน 2562 ว่า จากการสำรวจผู้ประกอบการ ผู้นำภาคธุรกิจหอการค้าไทยทั่วประเทศจำนวน 375 ตัวอย่าง โดยสำรวจเมื่อวันที่ 29 เมษายน-6 พฤษภาคม 2562 พบว่าดัชนีในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่ำกว่า 50 โดยปรับตัวลดลงอยู่ที่ 47.8 จุด ปัจจุบันอยู่ที่ 46 จุด และอนาคตอยู่ที่ 49.6 จุด หรือต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยลบ อาทิ การคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศของสภาพัฒน์ ที่คาดว่าทั้งปีจะลดลงเหลือเพียง 3%, ความกังวลในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่เสร็จสิ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นน้อยลง, ความกังวลในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ และปัญหาการส่งออกติดลบ จากเดือนมีนาคมที่ติดลบสูงถึง 4.88% แต่ยังคงอยู่ในระดับเกินดุลการค้า เป็นต้น ส่วนปัจจัยบวก อาทิ ราคาสินค้าเกษตรบางประเภทมีการปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ 31.79 บาท เป็นต้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่มีดี แต่มีภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นภาคที่ช่วยประคองเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีเพียงภาคตะวันออกภาคเดียวที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกิน 50 จุด ซึ่งมีผลมาจากภาคการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเรื่องการลงทุนก่อสร้างโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น

แนะรบ.ใหม่กระตุ้นศก.ครึ่งปีหลัง

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส่วนในเรื่องของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ปี 2562 หากรัฐบาลชุดใหม่สามารถจัดตั้งได้เร็วๆ นี้ ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้โตถึง 4% หากทำได้ทางศูนย์พยากรณ์ฯ เชื่อ

ว่าเศรษฐกิจจะได้อยู่ที่ 3.5% แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ คาดว่าจีดีพีอาจเติบโตไม่ถึง 3% และส่งผลให้ภาคการส่งออกตลอดทั้งปี 2562 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1.5% ซึ่งในเรื่องของการส่งออกมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสงครามการค้าจึงต้องติดตามการประชุมของทั้ง 2 ประเทศ ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามรัฐจะต้องดำเนินการแก้ปัญหา อาทิ กำหนดทางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของประเทศให้มีเสถียรภาพ, สร้างความเชื่อมั่นที่ดีของภาคประชาชนและนักลงทุนต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ จะพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น เป็นต้น

ผวาศก.โลกกดจีดีพีอุตสาหกรรม1.5-2.5%

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ.ได้รับคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมเหลือ 1.5-2.5% จากเดิม 2.0-2.5% และปรับลดคาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เหลือ 1.5-2.5% จากเดิม 2.0-2.5% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากการลดการอัดฉีดเงินเข้าระบบของประเทศสำคัญๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่นบวกกับการต้องเผชิญกับผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจนกระทบต่อการส่งออกของไทยให้ชะลอตัวลง ซึ่งสินค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงไปด้วย

นายอดิทัตกล่าวว่า สำหรับเอ็มพีไอเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ระดับ 95.91 ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่าลดลง 2.03% ขณะที่อัตราการใช้

กำลังการผลิตอยู่ที่ 63.89% ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ช่วง 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2562) เอ็มพีไอขยายตัวติดลบ 0.47% และจีดีพีภาคอุตสาหกรรมเก็บข้อมูลช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2562) ขยายตัว 0.6%

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ไฮสปีดเทรน

รถยนต์-เครื่องยนต์ยังขยายตัวดี

นายอดิทัตกล่าวว่า อุตสาหกรรมที่เติบโตประกอบด้วย รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัว 13.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเครื่องยนต์ รถยนต์นั่ง และรถปิกอัพ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ขยายตัว 15.57% โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่สภาพอากาศร้อนจัดและมีการผลิตเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานมากขึ้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่ตลาดส่งออกเติบโตเช่นกัน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขยายตัว 10.25% ตามความต้องการใช้ในโครงการภาครัฐ อาทิ ก่อสร้างทางด่วน บางปะอิน-โคราช โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และภาคเอกชนยังมีความต้องการใช้ในงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ เบียร์ยังขยายตัว 23.14% เนื่องจากปีก่อนมีบางโรงงานปิดซ่อมบำรุงชั่วคราว รวมทั้งการขึ้นราคาตามภาษีเครื่องดื่มเพื่อเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ขยายตัว 11.88% จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาล และสภาพอากาศที่ร้อนจัดกว่าปีก่อน ส่วนอุตสาหกรรมที่ติดลบ คือน้ำตาล ติดลบ 28.63% คอมพิวเตอร์ ติดลบ 12.15% และผลิตภัณฑ์ยาง ติดลบ 7.55%

ร่วมหารือพล.รมมือสงครามการค้า

นายอดิทัตกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์สงครามการค้า หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งหารือเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะการหาตลาดส่งออกใหม่ โดยวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าร่วมด้วย เพราะประสานข้อมูลการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในมุมมองของกระทรวงอุตสาหกรรม แนวทางรับมือสงครามการค้าที่ดีที่สุด คือ การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับตัว ผลิตสินค้าที่

เป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า อาหารทางเลือก นอกจากนี้ต้องดันตนเองเข้าไปอยู่ในห่วงโซาผลผลิตของโลก ซึ่งกระทรวงกำลังร่วมมือกับประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย ในการดันผู้ผลิตไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซาผลผลิตของโลก

“อีกมุมหนึ่งในด้านการลงทุนของไทยก็ต้องอำนวยความสะดวก ผลักดันพื้นที่ลงทุน อาทิ อีอีซี เพื่อรองรับการลงทุนของโลก รวมทั้งการลงทุนจาก 2 ประเทศที่กำลังขัดแย้งกันอยู่” นายอดิทัตกล่าว

นักลงทุนต่างชาติรอดัดตั้งรับใหม่

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า จากที่โดนทุบคูปกับนักลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้ลงทุนรายใหม่ พบว่า นักลงทุนใหม่ยังรอดูท่าทีของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะยังต้องติดตามรัฐมนตรีที่เข้ามาดูแลในแต่ละกระทรวง นโยบายรัฐบาลใหม่ และความต่อเนื่องของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ที่หลายโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ และบ้างรอการตัดสินใจของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ที่ได้รับความสนใจคือการลงทุนรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) และโครงการอีอีซี

ได้รับ.เร่งสานต่อเมกะโปรเจกต์

นายกลินท์กล่าวว่า ส่วนกรณีความเป็นห่วงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จนอาจกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นั้น แม้ช่วงนี้หลายกระทรวงจะไม่มีรัฐมนตรี แต่ก็ยังมีปลัดกระทรวง ที่จะสามารถขับเคลื่อนและสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ส่วนตัวเชื่อว่าประมาณ 1 เดือนทางการเมืองก็จะชัดเจนและเข้าบริหารประเทศได้แล้ว เบื้องต้นเมื่อได้คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแล้ว ควรเร่งสานต่อในเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่และแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออก ซึ่งปีนี้ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจและการส่งออกจะขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกัน คือบวกหรือลบ 4% พร้อมกันนี้รัฐบาลต้องให้ความมั่นใจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงในประเทศ เพราะหากมีเหตุอะไรที่รุนแรงจะกระทบต่อภาคท่องเที่ยวทันที ซึ่งเป็นภาคที่ไทยยังเติบโตได้ดี

ส่วนตัวบุคคลที่จะเข้ามาดูแลงานเศรษฐกิจเอกชนยังมองในเรื่องคุณสมบัติความพร้อม และเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจ เพราะขณะนี้

เศรษฐกิจไทยเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน จนกระทบเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อในประเทศก็ยังไม่ดีขึ้น โดยงานเร่งด่วนเรื่องส่งออก คือ ดึงจีนและสหรัฐ เป็นพันธมิตร และหาช่องทางผลักดันสินค้าไทยเข้าไปแทนที่หลังจาก 2 ประเทศตอบโต้การขึ้นภาษีระหว่างกัน ก็จะเป็นช่องให้สินค้าไทยสามารถเข้าไปทดแทนได้

กสทช.ทุ่ม60ล.เพิ่มศูนย์ทดสอบ5G

นายฐกร ตันพิลลิตี เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เห็นชอบวงเงิน 62 ล้านบาท จากเดิมที่ประชุม กสทช.เห็นชอบกรอบวงเงิน 68 ล้านบาท จากกองทุน กทปส. เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และติดตั้งโครงข่าย 5G หรือศูนย์ 5G เอไอ/โอไอที อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบรูปแบบการใช้งาน (ยูสเคส) บนคลื่นความถี่ย่าน 26-28 กิกะเฮิรตซ์ และ 3.5 กิกะเฮิรตซ์ อย่างไรก็ตาม การที่ต้องปรับลดกรอบวงเงิน เพราะต้องเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ แต่ยืนยันว่า จะไม่กระทบกับยูสเคสที่ดำเนินการทดลองทดสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรงพยาบาลอัจฉริยะ (สมาร์ท ฮอสพิทิล) 2.ระบบขนส่งอัจฉริยะ (สมาร์ท โมบิลิตี) และ 3.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (สมาร์ท เอ็นไวรอนเมนท์) “มองว่าควรจะมีการขยายศูนย์ปฏิบัติการ และทดสอบ 5G ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคาดว่า จะใช้งบประมาณจากกองทุน กทปส.จำนวน 20 ล้านบาทต่อแห่ง ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงระหว่าง 4 มหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันได้ นั่นคือความสมบูรณ์ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก ซึ่งทุกภาคส่วนที่สนใจสามารถขอเข้าร่วมการทดลองได้” นายฐกรกล่าว

ทินฮูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/พื้นที่: mai

วันที่: พุธ 29 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 16

ฉบับที่: 3755

Col.Inch: 12.74 Ad Value: 9,555

ภาพข่าว: SKY ลงนาม

หน้า: 3(ซ้าย)

PRValue (x3): 28,665

คลิป: สีสี่



▲ SKY ลงนาม : ศุภกฤต จีระพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช.

'ปลัดโชติ' ยกเครื่อง ทำทีวีกีฬาให้ดีกว่านี้

วางแผนทาบสทท. มาร่วมด้วยช่วยกัน

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จาก
ที่กระทรวง **■ อ่านต่อหน้า 19**

'ปลัดโชติ' □ต่อจากหน้า 17
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีช่องทีวีกีฬา “ที
สปอร์ต แชนแนล” สถานีทีวีกีฬาแห่งชาติเพื่อ
ประชาชน ซึ่งออกอากาศทางดาวเทียม นำ
เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง โดย
มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย
(กกท.) ดำเนินการนั้น ตนมองว่าจากนี้เราควร
ยกระดับของ “ที สปอร์ต” โดยปรับปรุงเนื้อหา
ของรายการให้ทันสมัย และให้เป็นช่องกีฬาที่
เข้าถึงประชาชนได้มากกว่าที่ผ่านมา

สำหรับการยกระดับช่อง “ที สปอร์ต”
นั้น ที่ผ่านมามาเราได้ให้ทาง บจก.สยามสปอร์ต
เทเลวิชั่น ดำเนินงาน ตนมองว่าเราควรมีการ
ยกเครื่องบริหารจัดการกันใหม่ ให้เป็นช่องของ
คณะกรรมการกีฬาที่จะได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
และในขณะนี้ช่อง “ที สปอร์ต” ประชาชนอาจ
ยังรับชมได้ยากเนื่องจากเป็นช่องที่ออกอากาศ

ทางดาวเทียม แต่ในยุคสมัยนี้มีช่อง “ทีวี
ดิจิทัล” ที่ครอบคลุมเข้าถึงประชาชนทั่ว
ประเทศได้ง่ายกว่า จึงมองว่าหากผลักดันให้
ช่อง “ที สปอร์ต” เข้าสู่ระบบของทีวีดิจิทัล
ได้ ก็จะสามารถเข้าถึงมวลชนได้ดียิ่งขึ้น และ
จะสามารถเป็นช่องศูนย์กลางของกิจกรรมกีฬา
ขององค์กรกีฬา สมาคมกีฬา สถานศึกษาด้าน
กีฬา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนที่
จัดกิจกรรมทางการกีฬา ได้นำเสนอกิจกรรม
ด้านกีฬา รวมทั้งการถ่ายทอดสดกีฬาต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับภูธรไปจนถึงระดับประเทศและนานา
ชาติด้วย

ในส่วนของงานที่จะให้ช่อง “ที สปอร์ต”
เข้าสู่ระบบทีวีดิจิทัลนั้น มองว่าขณะนี้ก็มีช่อง
คลื่นความถี่เหลืออยู่ น่าจะมีพื้นที่ให้สำหรับ
“ที สปอร์ต” ซึ่งเป็นสถานีทีวีกีฬาแห่งชาติ
เพื่อประชาชนได้ ซึ่งจากที่ตนเองก็มีความใกล้ชิด
ชิดกับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) ก็จะมีการหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการผลักดันให้ “ที สปอร์ต” เข้าสู่ระบบ
ทีวีดิจิทัล ให้เป็นช่องกีฬาของประชาชนและ
ให้มวลชนได้รับชมอย่างทั่วถึงต่อไป.



'การเมือง' ไม่ใช่แค่เรื่องผู้ใหญ่

เมื่อวัยรุ่น ขอพูดถึงบ้านเมืองผ่านโซเชียล



ปรากฎการณ "การเมืองของคนรุ่นใหม่" กลายเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศไม่น้อย เมื่อในช่วงไม่กี่เดือน ก่อนและหลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามี คนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเรื่องบ้านเมือง ผ่านสังคมออนไลน์สะท้อนผ่านคะแนนเสียงของบางพรรค ที่ดูจะสอดคล้องในทางเดียวกัน

ไม่กี่เดือนก่อนเลือกตั้ง ชาวเน็ตไทยพูดแซะแท็กในทวิตเตอร์รัวๆ ริทวิตหรือการแชร์ข้อความของทวิตเตอร์แต่ละแซะแท็กเป็นแสนครั้ง ไม่ว่าจะเป็น #พี่รักพ่อ #ยุบให้ตายก็ไม่เลือกลุง #เลือกตั้ง62 #เลือกตั้งล่วงหน้า ส่งเสียงให้ผู้ใหญ่ต้องหันกลับมาฟังเสียงเหล่านี้

แน่นอนว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ใหญ่

จำนวนไม่น้อยต่างลุกขึ้นมาสนใจวัยรุ่นกลุ่มนี้

จากรายงานของ **We Are Social** รายงานว่าประเทศไทยติดอันดับการใช้เวลาในอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก 9 ชั่วโมง 38 นาที เฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาทีต่อวัน และมีอัตราการเข้าอินเทอร์เน็ตทุกวันถึงร้อยละ 90 เป็นเวลาเกือบครึ่งหนึ่ง ที่คนเรามีใน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ผู้หญิง

วันที่: พุธ 29 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15053

หน้า: 18(กลาง)

Col.Inch: 108.50 Ad Value: 168,175

PRValue (x3): 504,525

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'การเมือง' ไม่ใช่แค่เรื่องผู้ใหญ่ เมื่อวัยรุ่น ขอพูดถึงบ้านเมืองผ่านโซเชียล

แต่ละวันเลยที่เดียว และในโลกออนไลน์ก็ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่อง "การเมือง" แต่ยังมีเรื่องการกลั่นแกล้งกัน ปัญหาอาชญากรรม แม้กระทั่งเด็กติดเกม สสส.จึงร่วมกับสำนักพิมพ์ นู๊คสเปค จัดเวทีเสวนาสาธารณะ "WHY WE POST : เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุคเน็ต" ถกพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเหล่าวัยรุ่นเพื่อเข้าใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ สสส.



เกรียงไกร วชิรธรรมพร นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์ ฮอว์กโมสต์ วัยวัยรุ่น เผยว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้พฤติกรรมของวัยรุ่นเปลี่ยนไปไว้มาก เริ่มจากการเสพสื่ออย่างไร้ทิศทาง ที่เห็นได้ชัดว่าเด็กๆ เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ แต่เล่นโทรศัพท์ เปลี่ยนไปเสพสื่อผ่านยูทูปแทน เด็กๆ กอดติดตามช่องในยูทูปหลายร้อยช่อง วันหนึ่งมีคลิกขึ้นให้ดูจำนวนมาก ทำให้หากคลิกวิดีโอ 15 วินาทีแรกไม่โดนใจเขาก็กดเปลี่ยนได้ทันที รายการทีวีบางรายการได้รับความนิยมเพราะคนกลัวสปอยล์ จากโลกออนไลน์

ขณะที่ พรรณราย โอสภาภิรัตน์ อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เผยว่า ต้องเข้าใจว่าเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ไม่ได้มีแค่เว็บไซต์เดียว มีทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออื่นๆ เด็กมีความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ต่างกัน ในเฟซบุ๊ก เขาอาจจะไม่มีพ่อแม่ และผู้ใหญ่ร่วมเล่นกับเขาเยอะ ก็จะโพสต์ข้อความที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่าเหมาะ เพื่อไม่ให้พ่อแม่รู้ว่า ถ้าเพื่อนของผู้ปกครองมาเห็นจะเป็นอย่างไร แต่นบนทวิตเตอร์ เขาแสดงความคิดเห็นของเขาเต็มที่ รูปชื่อ ไม่ใช่ตัวเขา เขาพูดเรื่องที่ได้คิดได้มากกว่า ทั้ง



เกรียงไกร วชิรธรรมพร



ยังรู้สึกว่าคอมเมนต์ในบางเรื่องอบอุ่นกว่า บางแอปพลิเคชันที่ฮิตมากอย่างติ๊กต็อก เด็กโตก็มองว่าเด็กเกินไปสำหรับเขา "เห็นได้ชัดว่าเด็กมีทักษะในการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น จัดการความเสี่ยงได้ และไม่ฉาบฉวยแบบที่หลายคนคิด" พรรณรายเผย



พรรณราย โอสภาภิรัตน์

ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ ที่เกรียงไกรมองว่าเอื้อต่อการแสดงออก โดยว่า ทวิตเตอร์เหมือนเป็นบรรยากาศของการพูดลอยๆ เพราะเรายืนยันตัวตนกันน้อยมาก รูปอาจไม่ใช่เขาแต่นั้นคือความคิดของเขาจริงๆ เมื่อเขาชอบก็ทวีตมันเหมือนการพูดว่า "อืม" ทั้งที่ไม่ต้องพูดเองมันทำให้ความคิดนั้นกระจายไปไกล ในทวิตเตอร์เขาพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ชีวิตจริงเขาพูดไม่ได้ อย่างการคุยเรื่องการเมืองบนโต๊ะอาหารที่บ้าน ผู้ปกครองก็มักจะด้านและบอก ว่า เด็กมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เท่ากับผู้ปกครอง ถูกตัดสินตั้งแต่แรก แต่เด็กกลับมองว่าเรื่องนั้นมันล้าสมัยไปแล้ว ไปคุยเรื่องอื่นดีกว่า เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปคุยกันในทวิตเตอร์ ยิ่งเราฟอลโลว์คนที่คิดคล้ายกัน ก็ยิ่งรู้สึกว่ามีคนคิดเหมือนเรา มาก นอกจากนี้ เด็กหลายคนก็ไม่อยากเหมือนพ่อแม่ ที่เอาไลน์ปลอมมาแชร์ต่อ เขาก็รู้สึกว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่รู้จริงไม่จริงกัน เขาไม่ฉาบฉวยแต่รู้จักถ่วงถ่วง

สอดคล้องกับ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่าในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าเด็กรุ่นใหม่เข้าไป



นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา

ก่อนถามความคิด และคุณค่าเดิมของผู้ใหญ่ ที่อาจยึดติด หรือมีผลประโยชน์กับกลุ่มเดิมๆ คำถามคือรัฐมองเห็นอะไร ส่วนตัวมองว่าเรื่องอันตรายในโซเชียล โซเชียลมีเดีย หรือแฮทสปิซ ทั้งหมดเกิดขึ้นในโลกจริงๆ ก่อนอยู่ในโลกออนไลน์ เด็กรุ่นใหม่เขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้นแม้กระทั่ง พ.ร.บ.ไซเบอร์ บางคนอาจจะกลัวแต่เด็กเขาก็ปรับตัวโดยการพูดถึงอย่างไม่เอ่ยถึงตรงๆ ซึ่งหากผู้ใหญ่บางคนอยากจะรับ ก็ว่าไม่ได้ เรื่องที่เป็นความลับ เขาก็ไปคุยในแชตไลน์ เฉพาะคนของเขา เห็นได้ชัดว่าเด็กรู้จักพัฒนาตัวเอง

ซึ่งวงเสวนา ปิดท้ายร่วมกันจากความคิดของเกรียงไกรว่า "ผู้ใหญ่ก็ยังเลือกพลาดได้ เด็กก็พลาดได้เช่นกัน ควรให้เขาได้เลือก ให้ทั้งข้อมูลและความรับผิดชอบแก่เขา เขาจะรู้ทันและมีวิจารณญาณด้วยตัวเอง"

รู้เท่าทันโซเชียล

กสทช.  

USO WRAP

ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เพื่อชุมชน จาก กสทช.

เปิดประตู USO WRAP ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
จากห้องเล็กสู่โลกกว้าง ช่องทางประโยชน์บนโลกสื่อสารไร้สาย
สู่ทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน จาก กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Ins.0-2670-8888 Call Center 1200 (Insฟรี) • <https://www.nbtc.go.th>



ID Line @nbtc1200